

Handwritten signature

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0309.1/ว 83



สำนักทะเบียนกลาง

ถนนลำลูกกา ปท. 12150

26 ธันวาคม 2547

เรื่อง การปฏิบัติงานทะเบียนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว 3686 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2542

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2547 ให้กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรของรัฐ ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 โดยเคร่งครัด ในการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2548 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ นั้น

เนื่องจากงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง โดยเฉพาะการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งจะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือเป็นบุคคลที่เกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การให้บัตรประจำตัวประชาชน เป็นหลักฐานแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ส่งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตรับผิดชอบ ดำเนินการดังนี้

1. ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ตามโครงการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขรายการบุคคลที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไปและบุคคลชื่อซ้ำเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง และโครงการสำรวจบุคคลและปรับปรุงรายการทะเบียนราษฎรที่มีหนังสือแจ้งรายการบุคคลในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านทุกหลังคาเรือน ให้แล้วเสร็จโดยด่วนก่อนจะเริ่มพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 11)
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 11) ว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในทะเบียนบ้านครบทุกคนหรือไม่ มีรายชื่อคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ มีตัวอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ รายชื่อและเลขประจำตัวประชาชนที่ปรากฏอยู่ในบัญชี ส.ส.11 ถูกต้องตรงกับทะเบียนบ้านหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง โดยควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน

สิ้นสุดระยะเวลา.....

ถึงสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้เบื้องต้น - ด่วนเรื่องความปลอดภัย ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชี ส.ส.11 เป็นต้นไป

3. ให้มีบริการประชาสัมพันธ์แก่การทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงพักเที่ยงของ
วันทำการปกติ เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้ตลอดเวลา ส่วนการเปิดให้บริการในวันหยุดราชการ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 ประกาศ
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นต้นไป จนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ แต่อย่างน้อย
ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 29 - 30 มกราคม 2548 ซึ่งเป็นวันของครอบครัว และวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2548
สำนักทะเบียนกลางจะต้องจัดเวลาบริการประชาชนในวันดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 08.00 - 17.00 นาฬิกา

4. เนื่องจากในช่วงการรับสมัครเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2548 ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งบางรายอาจจำเป็นต้องขอหลักฐานทะเบียนบ้านของสถานที่เกิดเพื่อใช้เอกสารสมัคร ดังเช่นการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านๆมา จึงขอชี้แจงกับอำเภอ กิ่งอำเภอ และสำนักงานเขต อำเภอความสะดวก
แก่ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งต่อไปโดยยึดปฏิบัติทางทะเบียนการทะเบียนราษฎร
ที่ มท 0310.1/ว 3688 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2542 ตามที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางานินทร์ บัวประเสริฐ)

รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร 0-2791-7312-16
โทรสาร 0-2791-7338